
sþ. 103. Fyrirspurn [99. mál]
til menntamálaráðherra um Mývatnsrannsóknir.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

1. Hver er afstaða ráðherra til óska sérfræðinganefndar um Mývatnsrannsóknir varðandi
fjármögnun rannsókna á árunum 1987 og 1988?

2. Hver eru viðbrögð ráðuneytisins við afsögn sérfræðinganefndarinnar?
3. Með hvaða hætti hyggst ráðuneytið fyrir sitt leyti standa að framhaldi Mývatns-

rannsókna?


